

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở làm việc Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (sau đây xin gọi tắt là Hội). Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Sau khi nghe báo cáo của Hội về những kết quả đã đạt được thời gian qua, ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các thành viên trong Ban lãnh đạo Hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Sau gần 10 năm thành lập, với tinh thần tự nguyện, tâm huyết và trách nhiệm, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã thực hiện được nhiều việc: thành lập được một số đơn vị trực thuộc để thực hiện các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ thành lập chi Hội tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước; đã quy tụ và huy động được nhiều lực lượng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các dòng họ cùng tham gia công tác y tế, giáo dục; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là Hội đã có một số kiến nghị cụ thể, thiết thực về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Phương hướng hoạt động của Hội trong những năm tới góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tạo điều kiện để Hội tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới.

Chính phủ mong muốn Hội trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đề nghị Hội phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, chủ động tham mưu, kiến nghị các cơ chế chính sách về giáo dục, y tế với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các Chương trình, Đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội; triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Bộ Y tế nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị của Hội về bảo hiểm y tế, chất lượng dịch vụ y tế, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển y tế, việc giám sát chất lượng dịch vụ y tế, ... trong quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp, hỗ trợ Hội trong việc tiếp tục nghiên cứu giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, YT, LĐTBXH, NV;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3) vt. 80

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng